

## คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์

การขับเคลื่อนนโยบายทรัพยากรดิน กับความปลอดภัย มั่นคงทางอาหาร  
และความยั่งยืนของประชาชน

โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในงานวันดินโลก ปี 2565

Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก

## เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการ พี่น้องเกษตรกร และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมขอแสดงความยินดีกับกรมพัฒนาที่ดิน ในความสำเร็จของการจัดงานวันดินโลกที่ผ่านมา รวมทั้งในครั้ง นี้ ที่ได้สร้างให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าเพื่อให้ร่วมมือกันรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เกิดความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร ความเจริญทางเศรษฐกิจ และความสมดุลของสิ่งแวดล้อม

จากการประชุม APEC ที่รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา ทุกประเทศเห็นพ้องในการใช้โอกาสของความร่วมมือในระดับสากลฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อรองรับวิกฤติด้านอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างความเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล มั่นคง และยั่งยืน

ประเทศไทย เดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมได้มีพระมหากษัตริย์คุณ พระราชทานไว้ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรระดับครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ชุมชน เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน ส่งผลถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยภาคการเกษตรและอาหารกำหนดแนวทางการผลักดันความมั่นคงทางอาหาร 5 แนวทาง ได้แก่ 1) การสนับสนุนความปลอดภัยอาหารและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 2) การปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 3) การส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 4) การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคเกษตรอาหาร และ 5) การสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model อันหมายถึงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

สำหรับภาคการเกษตร เน้นการเชื่อมโยงกับระบบการผลิตอาหารแบบห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอาศัยข้อมูลที่มีความแม่นยำ สนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะระดับตำบล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินมาใช้ให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อให้ขยะเป็นศูนย์ และอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนและมุ่งเป้า ดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหาร รักษาอันดับหนึ่งในห้าของโลก สอดรับนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยมีกรอบการขับเคลื่อนร่วมกันผ่านนโยบาย “3Ss” คือ "Safety" ความปลอดภัยของอาหาร เน้นย้ำการสร้างระบบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่น "Security" ความมั่นคง มั่งคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร เน้นย้ำความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ ชีวภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และ "Sustainability" ความยั่งยืนของภาคการเกษตร โดยส่งเสริมระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ได้กล่าวข้างต้น มีดินเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เนื่องจากดินเป็นรากฐานการผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน สอดคล้องกับสิ่งที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO กำหนดให้เป็นหัวข้อหลักวันดินโลกในปีนี้ คือ Soils: where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน ซึ่งเน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ที่ส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะ 95% ของอาหารมีต้นกำเนิดจากดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรดินและที่ดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผลิตพืชได้ผลดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร และสร้างความมั่งคั่งของภาคการเกษตรไทย จำเป็นต้องเร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการใช้น้ำดินอย่างระมัดระวัง และอนุรักษ์เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลาน

เกษตรกรเป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน สามารถนำภูมิปัญญา และประสบการณ์อันมีคุณค่าผสมผสานกับหลักวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการดิน โดยมีหมอดินอาสาเป็นสื่อกลางในการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีสู่ชุมชน ให้เกษตรกรเกิดการ รวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ร่วมรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ ของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และขอให้คำมั่นว่า กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จะขับเคลื่อนนโยบายที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อพลิกโฉมระบบ การผลิตภาคเกษตรให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน นำความเจริญรุ่งเรืองสู่ ประเทศชาติ และความผาสุกให้เกิดแก่พี่น้องเกษตรกร

---